



## ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

### เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็น ๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย จึงได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงมุ่งหวังให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของงานศิลปหัตถกรรม และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ และให้ดำเนินการแข่งขันสิ้นสุดที่ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จึงกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “ศิลปหัตถกรรมล้ำสมัย ก้าวไกลเทคโนโลยี วิถีภูมิปัญญาสร้างคุณค่า soft power” โดยให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

๑. การจัดการแข่งขันใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละกิจกรรมใน ๑ ช่วงชั้น ให้ส่งได้ ๑ โรงเรียนต่อ ๑ ทีม/คน ต่อ ๑ กิจกรรม เท่านั้น ยกเว้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้คัดเลือกตัวแทนตามจำนวนเครือข่าย ได้แก่

๒.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน ๑๕ ทีม/คน ต่อ ๑ รายการ

๒.๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน ๘ ทีม/คน ต่อ ๑ รายการ

๓. การตัดสินผลการแข่งขันของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด และหากจะอุทธรณ์ผลการแข่งขันให้ดำเนินการภายใน ๙๐ นาทีหลังประกาศผลการแข่งขัน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ นายกเทศมนตรี นั้น ๆ เป็นผู้ลงนามถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณา คำอุทธรณ์ถือว่าสิ้นสุด

๔. ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกคนต้องตระหนักหรือคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ โดยต้องกำหนดมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เข้าแข่งขันตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการจ้างเหมารถ การใช้รถโรงเรียน รถยนต์ส่วนตัวของครูหรือผู้ปกครองต้องมีความปลอดภัยในการเดินทาง สำหรับหน่วยที่เป็นเจ้าภาพต้องบริหารจัดการเรื่องจราจร ที่พัก อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางกฤตธดา ศศิธินาตุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล